



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ.๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นเรื่องและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ ครั้นนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเตือนใจ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๑	นางเบ็ญจวีร์ย์ นพคุณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังตะเฆ่	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

(นางเตือนใจ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่